

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๗๒



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้มี สถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียนและใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดไปบรรยายร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นจังหวัดนครพนม จึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ฤทธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

16

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕๘



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
 ชั้นที่ 64๙๐
 ชั้นที่ 5 ชั้น 2580
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดงศรี กทม. ๑๐๓๐๐
 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 5 มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา.....น.

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐาน
 กลุ่มงานส่งเสริม
 กลุ่มงานกฎหมาย
 กลุ่มงานการเงิน

ด้วยสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียนและใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดไปบรรยายร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๖